



ประเพณี แข่งขันเรือภูเขา ๙ ฝีพาย

วันที่จัดกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

กิจกรรม แข่งขันเรือภูเขา ๙ ฝีพาย

สถานที่จัดกิจกรรม ณ บริเวณสระน้ำศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

หมู่ ๔ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเทศบาลตำบลแคมป์สน

โทร ๐ ๕๖๗๕ ๐๓๒๘

Email : campson2012@gmail.com



ความเป็นมา

ขึ้นเดือนสิบเอ็ด หรือเดือนสิบสอง ของทุกปี เป็นช่วงของฤดูน้ำหลาก ชาวบ้านเว้นว่างจากการทำการเกษตร จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนในเขตตำบลแคมป์สนทั้ง ๑๔ หมู่บ้านจะได้มีโอกาสพบปะ พุดคุย เพื่อหากิจกรรมที่ชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมกัน ซึ่งในเขตตำบลแคมป์สนมีบึงน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงได้ลงความเห็นควรจัดกิจกรรม การแข่งขันเรือภูเขาขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ของประชาชนตำบลแคมป์สน ซึ่งการแข่งขันเรือเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคี รวมทั้งการเล่นกีฬา ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพซึ่งต่อมาชาวบ้านได้กำหนดกติกาขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการแข่งขัน ซึ่งมีการกำหนดขนาดของเรือ จำนวนฝีพาย และชนิดของฝีพาย จึงเป็นที่มาของ งานประเพณีแข่งขันเรือภูเขา ๙ ฝีพาย ของตำบลแคมป์สน อำเภอเขาแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

คุณค่า

สิ่งสำคัญเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว คนในชุมชนและระหว่างชุมชน เป็นภูมิป้องกันให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมพายเรือ เพื่อเข้าประลองฝีพายในการแข่งขัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย



ประเพณี บวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

วันที่จัดกิจกรรม วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี

กิจกรรม บวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

สถานที่จัดกิจกรรม ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน หมู่ ๔ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเทศบาลตำบลแคมป์สน

โทร ๐ ๕๖๗๕ ๐๓๒๘

Email : campson2012@gmail.com



ความเป็นมา

ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เป็นการบวงสรวงพระรูปปั้นหล่อเหมือนเท่ากับองค์จริงตามสุบินนิมิต ของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และอาจารย์ศรีเพ็ญ รัตนสุวรรณ ที่ได้จากการค้นคว้าของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณ จึงได้สร้างรูปปั้นหล่อของพ่อขุนผาเมืองขึ้น ซึ่งตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของตำบลแคมป์สน นั่นคือ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน โดยมีความเชื่อที่ว่าเป็นสถานที่พำนักชั่วคราวของกองทัพของพ่อขุนผาเมืองเมื่อครั้งอดีตอีกด้วย จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตำบลแคมป์สน และในทุกวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี จะมีการจัดบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองขึ้น โดยมีส่วนราชการของอำเภอเขาค้อผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลแคมป์สน ทำพิธีบวงสรวง รำถวาย และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของพ่อขุนผาเมือง ที่ได้ทรงกอบกู้ชาติไทยให้เป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้

คุณค่า

โดยประเพณีดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักและความสามัคคี รวมทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้บำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น